

ชื่อเรื่องการศึกษาค้นคว้าอิสระ	ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนของการกำกับดูแลกิจการ กับผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : กรณีศึกษาธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นักศึกษา	นางสาวกนกวรรณ เตียววัฒนรัฐติกาล
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยาภรณ์ ปานมะเร็ง เบอร์ก
หลักสูตร	บัญชีมหาบัณฑิต
คณะ	บัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปีการศึกษา	2557

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง การศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนของการกำกับดูแลกิจการกับผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: กรณีศึกษาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการกับผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเพื่อใช้เป็นแนวทางให้กับผู้มีส่วนได้เสียธุรกิจนำไปใช้ประกอบในการตัดสินใจลงทุน

การศึกษาในครั้งนี้ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ จากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเฉพาะกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวนทั้งสิ้น 10 บริษัท ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ.2552 ถึง ปี พ.ศ. 2556 รวมระยะเวลา 5 ปี เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ ข้อมูลในงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและเป็นบริษัทที่มีระดับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีในผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการ จากนั้นได้นำข้อมูลที่ได้นำมาทำการวิเคราะห์ข้อมูล แปลผลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าเฉลี่ย ค่าต่ำสุดค่าสูงสุดส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์การผันแปรและการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย ผลการศึกษามีดังต่อไปนี้:-

การกำกับดูแลกิจการไม่มีความสัมพันธ์กับผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งได้รับการสนับสนุนทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญโดยวัดผลการดำเนินงานจาก อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (Return on Asset: ROA) อัตราผลตอบแทนจาก

ส่วนของผู้ถือหุ้น (Return On Equity: ROE) และอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ด้วยความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการกับผลการดำเนินงาน ดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์ไปในทิศทางลบ ผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจไม่อาจใช้ความสัมพันธ์ดังกล่าวในการใช้เพื่อประกอบในการตัดสินใจที่จะร่วมลงทุนหรือการตัดสินใจในด้านอื่นๆ

จากการศึกษาข้อเสนอแนะคือ ควรศึกษากลุ่มตัวอย่างอื่นๆ และควรศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่ผู้ศึกษาไม่ได้ศึกษาไว้ด้วย